



การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย
กรณีศึกษา : หมู่บ้านคอยสะใจ ตำบลศรีดอนมูล
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อาจารย์วราดวง สมณศักดิ์
อาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
อาจารย์ณัฐพงศ์ รั้งงาม

สำนักวิชาการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มิถุนายน ๒๕๕๔

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

บทคัดย่อ

ชื่อโครงการวิจัย : การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับผู้ได้รับสัญชาติไทย
กรณีศึกษา ชุมชนคอยสะโง้ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อผู้ศึกษา : อาจารย์วราดวง สมณศักดิ์ อาจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์ และ
อาจารย์ณัฐพงศ์ รั้งงาม

สาขาวิชา / คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาการบริหารรัฐกิจ

ปีการศึกษา : 2554

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 4 ประการ กล่าวคือ (1) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตก่อนและหลังของผู้ได้รับสัญชาติไทย (2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับสัญชาติไทย (3) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภาครัฐในความต้องการของผู้ได้รับสัญชาติไทยและ (4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการผู้ได้รับสัญชาติไทย ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย ประชาชนที่ได้รับสัญชาติไทยในปี 2553 ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คน โดยใช้เครื่องมือการศึกษา คือ (1) แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ (3) แบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษา

พบว่า คุณภาพชีวิตก่อนและหลังของผู้ได้รับสัญชาติไทย โดยแบ่งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ การศึกษา การเดินทาง การประกันสุขภาพ และการประกอบอาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก่อนได้รับสัญชาติไทยมีข้อจำกัดในการได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานหลายประการ แต่หลังจากได้รับสัญชาติไทยแล้ว ภาครัฐได้ดำเนินการบริหารจัดการเหมือนประชาชนคนไทยคนหนึ่ง

ในส่วนการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ได้รับสัญชาติไทย หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตของชุมชนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านแหล่งน้ำ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหาร

ในขณะที่ผู้ได้รับสัญชาติไทยต้องการให้ภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มี 2 ประเด็น คือ การประกอบอาชีพและการศึกษา ทั้งนี้เพราะการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ทั้ง 8 ด้าน ได้ครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงความ